

มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง และ ผ่านจอภาพระบบ ZOOM Meeting

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๔.๑

เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดพัทลุง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดพัทลุง และแนวทางการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดพัทลุง

มติ กศจ.พัทลุง

เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดพัทลุง และมอบหมายให้คณะกรรมการตามคำสั่งฯ ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดพัทลุง

เรื่องที่ ๔.๒

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนการศึกษาจังหวัดพัทลุง (แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุนทรียศาสตร์)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาจังหวัดพัทลุง

มติ กศจ.พัทลุง

เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาจังหวัดพัทลุง และมอบหมายให้คณะกรรมการตามคำสั่งฯ ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดตั้งกองทุนการศึกษาจังหวัดพัทลุง

เรื่องที่ ๔.๓

เรื่อง ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาจากสถานศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จำนวน ๑๓ ราย ก่อนส่งรายชื่อให้ส่วนราชการต้นสังกัดในส่วนกลาง ดำเนินการพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษา

มติ กศจ.พัทลุง

เห็นชอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จำนวน ๑๓ ราย เพื่อส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัด ในส่วนกลาง ดำเนินการพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษา

ที่	ชื่อ - สกุล	สังกัด	ระดับการศึกษา	สภาพครอบครัว	ความประพฤติ	ผลการเรียน	ไม่เป็นบุตร นักรการเมือง ข้าราชการ หรือพนักงาน
๑	นายวรศักดิ์ เอ่ำชุ่น	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	ปวช.๑	ยากจน	ดี	๓.๖๓	ไม่เป็น
๒	นางสาววิภาดา ไชยเสนะ	วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (สำรอง)	ปวช.๑	ยากจน	ดี	๓.๙๔	ไม่เป็น
๓	นางสาวรัชนก เกตแก้ว	วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม	ปวช.๑	ยากจน	ดี	๓.๐๐	ไม่เป็น
๔	นางสาวศุภิษา โต๊ะแขก	วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม (สำรอง)	ปวช.๑	ยากจน	ดี	๒.๖๐	ไม่เป็น
๕	นายชาриф ไชยมล	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว	ปวช.๑	ยากจน	ดี	๓.๐๔	ไม่เป็น
๖	นางสาวรุ่งไพริน สุขแก้ว	วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (สำรอง)	ปวช.๑	ยากจน	ดี	๓.๖๔	ไม่เป็น
๗	นางสาวสุนิสา ฤทธิฉิม	วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน	ปวช.๑	ยากจน	ดี	๓.๗๖	ไม่เป็น
๘	นางสาวสุธิดา พรหมทอง	วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน (สำรอง)	ปวช.๑	ยากจน	ดี	๓.๒๘	ไม่เป็น
๙	นายอิทธิ รัตนบุญโน	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง	ปวช.๑	ยากจน	ดี	๒.๗๙	ไม่เป็น
๑๐	นายจตุฤกษ์ มีบำรุง	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง (สำรอง)	ปวช.๑	ยากจน	ดี	๒.๖๕	ไม่เป็น
๑๑	นางสาวธันยารัตน์ โปวังสา	โรงเรียนพรหมพิณิตชัยบุรี	ม.๔	ยากจน	ดี	๓.๘๕	ไม่เป็น
๑๒	นางสาวกวินทรา मुखสง	โรงเรียนอุดมวิทย์ายน (สำรอง ๑)	ม.๔	ยากจน	ดี	๓.๙๗	ไม่เป็น
๑๓	นางสาวสุภัทรา พงษ์ สุวรรณค์	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการพัทลุง (สำรอง ๒)	ม.๔	ยากจน	ดี	๔.๐๐	ไม่เป็น

เรื่องที่ ๔.๔

เรื่อง โครงการสมัชชาการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ขอให้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง การจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.๒๕๖๖

มติ กศจ.พัทลุง

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.๒๕๖๖ และให้คณะกรรมการตามประกาศดังกล่าว ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดพัทลุงต่อไป

ลงชื่อ



ผู้สรุปมติการประชุม

(นางสาวจันทรา จันสุกศรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบสรุปมติการประชุม

(นางสาวสุมาลี อรุณรัตน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบสรุปมติการประชุม

(นางนรินทร์รัช สีแก้วน้ำใส)

รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง